

เกี่ยวกับเรา...ไม่มีวันสิ้นสุด



ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้

อลังการงานวิาวมากคะแม่!!! สัมผัสความงามหมู่บ้านยูนิเซ็ว:ออนเซ็น
เข็คอินริ้วๆๆ เทศกาลไฟคามาคุระ: 1 ปีมีครั้งเดียว ไปพลาดช้อบั้งย่านดั่งย่านชิบะจุกุ

6D3N

เลสลอก นินจาหิมะ

DIAMOND ROUTE JAPAN
FUKUSHIMA TOCHIGI IBARAKI

ใช้รถทุกคัน
ไม่มีวันอิสระ!!



มกราคม - มีนาคม 2563

ม.ค.63	29, 30, 31
ก.พ.63	01, 04, 05, 06, 07, 08 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25 26, 27, 28, 29
มี.ค.63	01



พิเศษ!!
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / **Tobanyaki Set**
บุฟเฟ่ต์ซาซิมิพรีเมียมสำหรับ

- นาริตะ • พระใหญ่อุชิคุโด้มุตสึ • เอมี เอ้าท์เล็ต
- หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจุกุ • ปราสาทสิรุกะ
- ยูนิเซ็ว:ออนเซ็น • เทศกาลไฟคามาคุระ
- สวนกิจกรรมหิมะ • ศาลเจ้าโทโกะ • สะพานจีนเคียว • ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima
- ทะเลสาบชูเยนจิ • น้ำตกเคซ็อน • โตเกียว • ดิวตี้ฟรี • ช็อปปิ้งชินจุกุ • ฮ็ออบ
- เมืองคาวาโกเอะ • ถนนคุราซึคุระ • หอนาฬิกาโทคิโอะ คาเนะ • ช็อปปิ้งของฝากดอกคาซึยะ:โยโคไซ

เริ่มต้น

22,999



วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น. เหนือฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่องบิน AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

บจก.เวิลด์ สยาม ทราเวล เลขที่ 195 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี Tel:-66_0_2-023-7167

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)



เครื่องสำโหน
377
ที่นั่ง



น้ำหนักกระเป๋า
20
กิโลกรัม



บริการอาหารร้อน
ไป-กลับ
บนเครื่อง

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุซึคิไดบุตสึ - เอมี เอ๊าท์เล็ท - เมืองฟุกุชิมะ - ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima

08.00 น.

ถึง **เมืองนาริตะ** ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **จังหวัดอิบารากิ** เพื่อสักการะ **พระใหญ่อุซึคิ ไดบุตสึ** แห่งเมืองอุซึคิ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปคะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร ภายในบริเวณวัดยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระจับปี่ เป็นต้น **ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ 400 เยน**



เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์ปิ้งย่าง



หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ **เอมี พรีเมียม เอ๊าท์เล็ท** แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ตั้งไปทั่วโลก กว่า 150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรืออย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกว่า 20 ร้านให้เลือกว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระทั่งพิซซา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ฟุกุชิมะ (Fukushima)** (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณภาคโทโฮกุบนเกาะฮนชู เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่า 150 กิโลเมตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญคือ

บริเวณตามชายฝั่งทะเลมีการตกปลาและมีอาหารทะเล มีการผลิตพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและเจาะงจที่อุตสาหกรรมที่กำเนิดพลังปรมาณู จังหวัดฟุกุชิมะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ และเด่นในด้านอาหารทะเล

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ **ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima** ภายในห้างสรรพสินค้าประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือร้านขนมต่างๆมากมาย รวมไปถึงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ****อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า****

ที่พัก

โรงแรม SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจุกุ - ปราสาทสิรุกะ - ยูนิซังวะออนเซ็น - เทศกาลดามาดะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจุกุ** ย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนในสมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่เหมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนานข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสี และเมืองอิโมชิ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหย้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุชิจุกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิ จุกุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ปราสาทสิรุกะ (Tsuruga Castle)** ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุคศักดินายึดอำนาจท่านโทคกาวาโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น **(ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทท่านละ 410 เยน)**



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู Tobanyaki Set



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ยูนิซิงาวะออนเซน** ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาห่างไกลในภูเขาของจังหวัดโทจิ ทำให้เราได้สัมผัสถึงความเป็นชนบทแท้ๆและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ออนเซนที่นี่มีประวัติเล่าสืบทอดต่อกันมาว่าเหล่าซามูไรที่หนีออกมาจากเมืองที่อยู่ห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตรเนื่องจากพ่ายสงคราม ได้ค้นพบออนเซนริมแม่น้ำซึ่งรักษาบาดแผลได้ ซึ่งนั่นก็คือในหุบเขาของแม่น้ำชิคะวะ ปัจจุบันเต็มไปด้วยโรงแรมแบบญี่ปุ่นและเกสต์เฮาส์อีกทั้งยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ดั้งเดิมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันอีกด้วย



จากนั้นนำท่านสัมผัสความสวยงามกับ **งานเทศกาลคามาคะ ที่ยูนิซิงาวะออนเซน** ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของวิวกกลางคืนทางวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น งานเทศกาลคามาคะเป็นประเพณีฤดูหนาวของน้ำพุร้อนยูนิซิงาวะ ที่มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในเมืองบ่อน้ำพุร้อนจะมีเหล่าตุ๊กตาหิมะที่ถูกทำขึ้นจากไอน้ำและฝีมือตั้งแต่ของเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุมาทำการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยในระหว่างวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเลื่อนหิมะ บาร์บีคิว (ต้องทำการจองก่อน) ของคามาคะ ส่วนในตอน

กลางคืนจะมีการจุดเทียนมินิมากมายเรียงรายตามพื้นที่ริมน้ำ ซึ่งแสงไฟที่สว่างทิวาวทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะทำให้เกิดการแพร่ขยายของภาพทิวทัศน์ราวกับอยู่ในความฝันเลยทีเดียว



ค่า **บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร** **หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น**
ที่พัก **โรงแรม SUNSHINE HOTEL TOCHIGI** หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ **ลานกิจกรรมหิมะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเดียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคงอน - ห้างฯ อีออน จัสโก้**

เช้า **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**
นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ **ลานกิจกรรมหิมะ** ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะชาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์การเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคาไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์การเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครุฟีก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)



นำท่านชม **ศาลเจ้าโทโชกุ** เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกูงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ "โทกูงาวะ อิเอะยะสึ" โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับชม ประตูดุโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นและยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น



ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมดุโยเมมง ที่ประดับประดาด้วยสิงห์และมังกรในท่วงท่าและสีลาที่ต่างกันอย่างมากมาย ตัวเสาทำจากไม้เคียวกรองรับน้ำหนัก 12 ต้น โดยในอดีตจะมีเพียงขามุไรชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าออกประตูนี้ได้แต่ต้องทิ้งดาบไว้ด้านนอกเสียก่อนตามธรรมเนียมด้านความปลอดภัยสำหรับงานไม้แกะสลักที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ของศาลเจ้าโทโชกุ คือ งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปสิงห์ปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนให้ผู้คนละเว้นการดู การฟัง และการพูดในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งปริศนาธรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นการผสมผสานที่เข้ากันอย่างลงตัวของลัทธิเต๋า และศาสนาชินโต





นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตว์อีกหนึ่งรูปที่โด่งดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้กำลังนอนหลับ แต่แท้จริงแล้วแมวตัวที่เห็นนี้ไม่ได้หลับ แต่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดินไปที่ด้านหลังของภาพแมวหลับนี้ แล้วจะได้เห็นรูปนกกระจอกที่กำลังตื่นตระหนกอยู่คู่หนึ่ง แผ่นภาพแกะสลักนี้สื่อถึงว่ารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆเหมือนแมวหลับอยู่ในความจริงเป็นแมวที่พร้อมจะกระโดดตบครุบนกอยู่ หากแว่นแคว้นใดไม่อยู่ในร่องรอยแล้วรัฐบาลเอโดะก็พร้อมจะบดขยี้ในทันที **ทั้งนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 1300 เยน)**

จากนั้นนำท่านผ่านชม **สะพานชินเคียว** ซึ่งเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคุนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ สะพานชินเคียวเป็นสะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก ชื่อว่าสะพานชินเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่ มีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำประมาณ 10 เมตร สร้างจากไม้โดยมีเสาหิน รองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไม้ของญี่ปุ่น ทาด้วยสีแดง สมัยก่อนสะพานนี้ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นในการข้ามแม่น้ำไดยะ



เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ กัตดาการ พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู นูฟเฟ็ตซามูมู ต้นตำหรับ

บ่าย

นำท่านเก็บภาพประทับใจกับ **ทะเลสาบชูเซ็นจิ** เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งอาจจะมึลมพัด ทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื่อกันลมมาให้พร้อม) เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวนบรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อโค้งเป็นของตัวเอง





จากนั้นนำท่านชม **น้ำตกเคงอน** ที่เป็นน้ำตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน้ำดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ **(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ท่านละ 570 เยน)**



นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ **ห้างฯ อีออน จัสโก้** ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงใหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี้ได้เลย ****เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย****
ที่พัก โรงแรม **HEDISTAR HOTEL NARITA** หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า **เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคราซึคิระ - หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ - ซ้อปิ้งของฝากคอกาชิยะโยโคโซ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ**

เช้า **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**
 นำท่านเดินทางสู่ **เมืองคาวาโกเอะ** เมืองเก่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกียวโดน้อย เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณที่ยังคงสภาพให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ อดีตหัวเมืองสำคัญในสมัยเอโดะ ที่พร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่สมัยเอโดะด้วยอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ข้าวเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ **ถนนคราซึคิระ** ย่านเมืองเก่าให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ บ้านเรือนย้อนยุคที่ถอดยาวริมสองฝั่ง พร้อมให้ท่านได้ชม **หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ** ก่อสร้างเป็นอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว **ตรอกขนมโบราณคาคิยะ โยโคโซ** เป็นซอยเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ



เที่ยง **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ **ร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี** อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งย่านดัง **ย่านชินจุกุ** ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านชานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน **MATSUMOTO** แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเด้าห์, โฟมล้างหน้า **WHIP FOAM** ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, คริมกันแดดซิเซอโต้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรินด์ดัง อาทิ **LOUIS VUITTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M** หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ **NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK** ฯลฯ ได้ที่ร้าน **ABC MART**



****เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอปิ้งอิสรระอาหารค่าตามอัธยาศัย**** ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่
สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ **XJ607** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่หก

กรุงเทพฯ

01.20 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**** หากท่านที่ต้องออกตัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
ออกตัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ****

**** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ****

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง	ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน	พักเดี่ยวเพิ่ม	ราคาทัวร์ไม่รวมตัว
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563	25,999	8,000	15,999
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563	26,999	8,000	16,999
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563	25,999	8,000	15,999
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)	27,999	8,000	17,999
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)	27,999	8,000	17,999
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)	27,999	8,000	17,999
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2563	26,999	8,000	16,999
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
10 – 15 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563	26,999	8,000	16,999
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563	26,999	8,000	16,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563	25,999	8,000	15,999
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563	25,999	8,000	15,999
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563	25,999	8,000	15,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563	26,999	8,000	16,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563	26,999	8,000	16,999
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563	26,999	8,000	16,999
01 – 06 มีนาคม 2563	22,999	8,000	12,999

บริการนำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**

**** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ****

*****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าที่ปกคลุมขั้มรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*****

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตัวไปให้การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตัวเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าหัวรส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

- หมายเหตุ**
- 1. ตัวเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจกเงื่อนไขของสายการบิน**
 - 2. ค่าหัวรไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น**

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

- 1. ตัวเครื่องบินขาออกจกประเทศญี่ปุ่น ทางหัวรจัดเตรียมให้**
- 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)**
- 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางหัวรจัดเตรียมให้**
- 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางหัวรจัดเตรียมให้**

อัตราค่าบริการนี้รวม

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ | <input checked="" type="checkbox"/> ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี |
| <input checked="" type="checkbox"/> ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. | <input checked="" type="checkbox"/> ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน | <input checked="" type="checkbox"/> ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ | <input checked="" type="checkbox"/> ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) | |

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) ****ถ้ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท****
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจกรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าชักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าหัวรก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน**
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงื่อนค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงื่อน หรือชำระเงื่อนไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในหัวรนั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักชัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงื่อนค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงื่อนค่าบริการคืนที่บริษัทได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงื่อนค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงื่อนค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงื่อนเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงื่อนค่าบริการดังนี้
 - 2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงื่อนค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว *****ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักชัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน**
 - 2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงื่อนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 - 2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงื่อนค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
 ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจกค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงื่อนมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรณียาแก้ปวดของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหวน อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก